



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๘/๒๕๕๐

วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	<p>ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์</p> <p>ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมาคมคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ของโครงการพิเศษในสังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้</p> <p>1.กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม สำหรับนิสิตโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>2.กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม สำหรับนิสิตโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหาร ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>3.กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมาคมคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 4)</p> <p>4.กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>5.กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ในการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3)</p>	อนุมัติ
	คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	<p>ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าสมาคมคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (2) วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน</p>	
2	คณะเศรษฐศาสตร์	<p>ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมาคมคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p>	
3	คณะวนศาสตร์	<p>ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมาคมคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้ ภาคพิเศษ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p>	
4	คณะสังคมศาสตร์	<p>ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมาคมคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p>	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(4) ต่อ		ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลความเรียบร้อยสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนของ คณะสังคมศาสตร์	อนุมัติ ทั้งนี้ ประธานฯ มอบสำนักงานกฎหมายพิจารณาตรวจสอบระเบียบในภาพรวมให้ทุกหน่วยงานได้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
		ขออนุมัติปรับโครงสร้างสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
5	สำนักทะเบียนและประมวลผล	ขออนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณสำหรับกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ปฏิบัติงานในการดำเนินการสอบกลางภาคและการสอบไล่	อนุมัติ
		ขอยกเลิกการอนุมัติปริญญา	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้วิทยาเขตดูแลการตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัยฯ ด้วย
6	กองยานพาหนะอาคารและสถานที่	ขออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับบุคลากรของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่	อนุมัติ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้สำนักงานกฎหมายพิจารณาตรวจสอบระเบียบในภาพรวมให้ทุกหน่วยงานได้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
7	คณะศึกษาศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
	คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน	ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อคณะ เปลี่ยนชื่อภาควิชา และปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนภายในคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
8	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ของคณะบริหารธุรกิจ ไปเปิดสอนภาคปกติของโครงการปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
9	คณะสัตวแพทยศาสตร์	ขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2550 จำนวน 2 หลักสูตร คือ - หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) - หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ)	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
10	บัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรการจัดการนโยบายสาธารณะมหาบัณฑิตไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2550	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
11	คณะมนุษยศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 377413 วรรณกรรมเยอรมันร่วมสมัย 3(3-0) หน่วยกิต เป็นวิชาการสำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
12	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติเปิดรายวิชา 052524 เทคโนโลยีเครื่องรับรู้ชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0) หน่วยกิต เป็นวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
13	คณะกรรมการการศึกษา มก.	ขออนุมัติขั้นตอนการเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ท้วงติงในขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตรให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งตามแผนภูมิการดำเนินการที่นำเสนอระบุให้คณะอนุกรรมการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณานั้น ขอแก้ไขเป็นให้คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา แต่เนื่องจากในการประชุมสัมมนาเรื่องทิศทางการพัฒนางานวิชาการเชิงรุกของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้มีการกำหนดขั้นตอนดังกล่าวนี้ไว้แล้ว และบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งได้เข้าร่วมประชุมด้วยไม่ได้คัดค้านกรณีนี้ ประกอบกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้จัดทำภาพรวมขั้นตอนในการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในภาพรวมนั้นมีแผนภูมิการดำเนินการขออนุมัติหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษารวมอยู่ด้วย การแก้ไขเอกสารจึงต้องนำไปแก้ไขในภาพรวมทั้งหมด ประธานฯ จึงให้ถอนเรื่องและมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนำไปพิจารณาทบทวนและนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
		ขออนุมัติแบบฟอร์มแบบประมวลการสอน	เห็นชอบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14	คณะเกษตร กำแพงแสน	ขออนุมัติปรับปรุงรูปแบบปกวิทยานิพนธ์	ที่ประชุมได้พิจารณา และอภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการที่จะระบุวิชาเขตไว้ที่ปกวิทยานิพนธ์นั้น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องอีกหลายกรณี อาทิ การนำหลักสูตรของวิชาเขตหนึ่งไปเปิดสอนในอีกวิชาเขตหนึ่ง จะดำเนินการอย่างไร ถ้ามีการระบุวิชาเขตไว้ที่ปกวิทยานิพนธ์ควรจะระบุไว้ในใบปริญญาบัตรด้วยหรือไม่ การอ้างอิงงานวิชาการส่วนใหญ่มักจะไม่อ้างอิงวิทยานิพนธ์ แต่จะอ้างอิงจากผลงานทางวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในเอกสาร ปรึกษาฯ จึงให้ถอนเรื่องและมอบให้บัณฑิตวิทยาลัยนำกลับไปพิจารณาทบทวน
15	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2549 (ครั้งที่ 14) รวม 4,240 คน ประกอบด้วย บัณฑิตศึกษา 1,641 คน และบัณฑิต 2,599 คน และอนุปริญญา 1 คน	อนุมัติและเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ และขอให้วิทยาเขตตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาก่อนนำเสนอ มหาวิทยาลัยฯ ด้วย
16	วิทยาเขตกำแพงแสน	ขออนุมัติระเบียบว่าด้วยการใช้บริการสนามกอล์ฟ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	อนุมัติ
		การขอจำหน่ายหนี้เป็นสูญ	มีมติให้ถอนเรื่องไปพิจารณาทบทวน เรื่องการจำหน่ายหนี้เป็นสูญเป็นวิธีการทางบัญชีซึ่งสามารถดำเนินการได้
17	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ปรึกษาฯ ขอให้ทุกหน่วยงานควบคุมและตรวจสอบการใช้เงินรายได้ให้เป็นไปตามการขอปรับแผนและการจัดสรรเงินรายได้สุทธิส่วนหนึ่งมาจัดตั้งเป็นกองทุนพัฒนาหน่วยงานและรายงานให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ เพื่อจะได้รวบรวมสรุปเสนอ สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบต่อไป
		รายงานสรุปรายรับจริง - รายจ่ายจริง งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549	ที่ประชุมรับทราบ และปรึกษาฯ ขอให้มีการวางแผนค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณูปโภคสำหรับหน่วยงานที่จะมีการก่อสร้างอาคาร
18	รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ	สรุปสาระสำคัญการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 1.การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) 2.การดำเนินการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) และวิชาเฉพาะ 3.การประชุมทางวิชาการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2550 4.การจัดประชุม The 3 rd Conference of Thailand - Indonesia University Rectors 5.การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการวิจัยและการให้บริการวิชาการ 6.การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจ้างบุคคลแทนอัตราข้าราชการ 7.การนำคุณธรรม ความดีของเยาวชนเป็นองค์ประกอบในระบบ Admissions ปีการศึกษา 2553 8.การรณรงค์การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา	ที่ประชุมรับทราบ
19	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการ	รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการบริหารทรัพยากรทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา	
20	กองวิเทศสัมพันธ์	รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	
		ข้อมูลการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities ปี 2007	ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ปรึกษาฯ ขอให้ทุกคณะพิจารณาให้ความสำคัญในเรื่องการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ โดยสามารถนำเสนอมหาวิทยาลัยฯ ประสานกับชมรมผู้สื่อข่าวเกษตรเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่ง
		ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	
21	อธิการบดี	เงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2548 กองคลังได้ออนเงินเข้าบัญชีผู้บริหารแล้ว โดยคณบดีได้รับเงินรางวัล คนละ 120,000 บาท ส่วนรองอธิการบดีได้รับเงินรางวัล 7 คน นำมาเฉลี่ยให้รองอธิการบดีทุกคน	ที่ประชุมรับทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 (ต่อ)		<p>-สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยฯ ขอรับการสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรและนิสิต และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2550 โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติวงเงินกู้ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 จำนวน 300 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการจัดหาที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรและนิสิตบริเวณซอยพหลโยธิน 45 วิทยาเขตบางเขน โครงการก่อสร้างหอพักนิสิตและโรงอาหาร วิทยาเขตกำแพงแสน และโครงการจัดหาที่พักอาศัยสำหรับนิสิตและบุคลากร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สำหรับการก่อสร้างที่พักอาศัยบริเวณซอยพหลโยธิน 45 มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้ออกแบบ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน และมีระยะเวลาการประมูลราคาก่อสร้าง 1 เดือน ซึ่งคาดว่าจะการก่อสร้างจะแล้วให้นิสิตเข้าพักอาศัยในภาคต้นปีการศึกษา 2551 ส่วนรายละเอียดของโครงการนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะขอเสนอที่ประชุมคณบดีอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>-นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในการพิจารณาปรับปรุงพื้นที่บริเวณซอยพหลโยธิน 45 โดยได้เชิญผู้บริหารจาก ING Funds มาให้ข้อมูลและคำแนะนำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรูปแบบของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โดยการระดมทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผลประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นค่าหน้าดินและค่าเช่ารายปี 30 ปี ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณานำเสนอที่ประชุมคณบดีทราบต่อไป</p>	
22	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	<p>ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ดำเนินการออกแบบโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรและนิสิตบริเวณซอยพหลโยธิน 45 นั้น มีคณะทำงานในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประกอบด้วย สถาปนิก 6 ราย ภัณฑนาการ 1 ราย และภูมิสถาปนิก 3 ราย ดำเนินงานร่วมกับทีมงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนประมาณ 10 ราย ร่วมกันเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ 2 ส่วน ได้แก่ คณะกรรมการชุดหอพักบุคลากร และคณะกรรมการชุดหอพักนิสิต โดยในเบื้องต้นได้หารือร่วมกันว่าจะขออนุญาตนำเสนอการปรับปรุงหอพักนิสิต จะพิจารณาถึงความปลอดภัย โดยปรับเปลี่ยนในส่วนของหอพักนิสิตภายในวิทยาเขตบางเขนให้เป็นหอพักนิสิตหญิงทั้งหมดและพื้นที่บริเวณรอบนอกจัดให้เป็นหอพักนิสิตชาย ซึ่งการพิจารณาดำเนินการขึ้นอยู่กับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องหอพัก</p>	ที่ประชุมรับทราบ
23	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และพัฒนาวิทยาเขต	<p>การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ในบรรยากาศรับน้อง-ร้องเพลง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขณะนี้ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากทุกคณะเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการประสานงานระหว่างรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กับกองกิจการนิสิต อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่พบมีข้อสังเกตเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -บางคณะมีการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ในระดับภาควิชา -สถานที่สำหรับจัดงาน Freshy Night มีปัญหาจากฝนตกหนักมากทำให้ต้องยกเลิกการจัดงาน -อาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีไหว้ครูค่อนข้างน้อย -กิจกรรมของคณะในเรื่องนำนิสิตดูงานนอกสถานที่ ควรชะลอให้พ้นกำหนดช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรมรับน้อง <p>นอกจากนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาวิทยาเขตได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการแต่งกายของนิสิต ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แจ้งว่ามหาวิทยาลัยฯ มีระเบียบการแต่งกายของนิสิตและมีวินัย กำกับดูแลนิสิตทุกคน โดยทุกคณะจะดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิดและแจ้งให้แต่ละภาควิชาทราบด้วยแล้ว</p>	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password

วันที่ 5 กันยายน 2550